



Vun đắp tình hữu nghị

Là một trong các trường đào tạo chuyên ngành y khoa lớn của cả nước, những năm qua, Trường Đại học Y Dược Thái Bình không chỉ đào tạo hàng vạn bác sĩ trong và ngoài tỉnh mà còn là "cái nôi" đào tạo hàng trăm bác sĩ cho nước bạn Lào, Campuchia, qua đó góp phần vun đắp thêm tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và hai nước.



Lưu học sinh Lào, Campuchia cùng các sinh viên Việt Nam trong giờ thực hành.

Giờ thực hành của lớp Y1 - K46, Trường Đại học Y Dược Thái Bình, từng nhóm sinh viên hào hứng tiến hành thí nghiệm và thảo luận về bài học. Mặc dù trong lớp có 9 lưu học sinh Lào và Campuchia nhưng tất cả sinh viên đều sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt khá thành thạo, nhờ đó không khí giờ học rất sôi nổi. Rithy Sopheak Mealdey, lớp Y1 - K46, lưu học sinh Campuchia chia sẻ: Thời gian đầu, ngôn ngữ tiếng Việt của tôi rất hạn chế. Sau đó, tôi tăng cường giao lưu, học hỏi các thầy cô, bạn bè và người dân địa phương. Mọi người đều rất nhiệt tình chỉ bảo, đến nay tôi đã có thể sử dụng tiếng Việt khá thành thạo. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở về nước góp sức mình khám chữa bệnh phục vụ nhân dân.

Cùng với Rithy Sopheak Mealdey, Trường Đại học Y Dược Thái Bình hiện có 412 lưu học sinh, chiếm hơn 50% tổng số lưu học sinh ở các tỉnh miền Bắc, trong đó có 175 lưu học sinh Campuchia, 234 lưu học sinh Lào và 3 lưu học sinh Mô-dăm-bích. PGS, TS Hoàng Năng Trọng, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình cho biết: Trường thành lập từ năm 1968, năm 1969 vinh dự được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo bác sĩ cho nước bạn Lào; đến năm 1982 mở rộng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế cho Campuchia. Từ năm học 2017 - 2018, Trường bắt đầu đào tạo bác sĩ cho Cộng hòa Mô-dăm-bích với 3 lưu học sinh đang theo học. Phần lớn các lưu học sinh học tại Trường trong diện hiệp định ký kết giữa Chính phủ Việt Nam với

Chính phủ các nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia, Cộng hòa Mô-dăm-bích. Những năm qua, Trường luôn quan tâm, nâng cao chất lượng đào tạo và tạo điều kiện tốt nhất về sinh hoạt, đời sống cho các lưu học sinh. Nhà trường thành lập ban quản lý lưu học sinh, phân công 1 đồng chí trong Ban Giám hiệu trực tiếp làm trưởng ban. Trong học tập, Trường chỉ đạo tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên ưu tiên quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ để lưu học sinh tiếp thu kiến thức tốt hơn. Khó khăn lớn nhất của lưu học sinh là ngôn ngữ tiếng Việt hạn chế, nhất là các thuật ngữ chuyên ngành y được, ảnh hưởng lớn đến việc học tập. Trường đã duy định cán bộ, giảng viên nghiên cứu, biên soạn cuốn từ vựng tiếng

Việt - Anh - Khmer nhằm hỗ trợ vốn tiếng Việt cho lưu học sinh. Đặc biệt, dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng Trường luôn ưu tiên đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, tạo điều kiện sinh hoạt, nội trú thuận lợi nhất cho lưu học sinh. Hiện nay, 100% lưu học sinh được ở ký túc xá, phòng ở có công trình vệ sinh khép kín, lắp đặt bình nóng lạnh, dự kiến năm 2018 Trường sẽ tranh thủ nguồn ủng hộ của các tổ chức xã hội để đầu tư lắp đặt điều hòa nhiệt độ, tạo thuận lợi cho sinh hoạt, học tập của lưu học sinh.

Ngoài ra, những năm qua, Trường Đại học Y Dược Thái Bình luôn quan tâm nâng cao đời sống tinh thần cho lưu học sinh. Trường phối hợp với các cấp hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào và đại sứ quán các nước bạn để vận động các gia đình Việt Nam từng công tác tại Campuchia, Lào nhận đỡ đầu, giúp đỡ lưu học sinh của Trường; tổ chức cho lưu học sinh tham quan các di tích văn hóa lịch sử tiêu biểu của tỉnh và đất nước giúp lưu học sinh hiểu sâu hơn về văn hóa, con người Việt Nam. Trường thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp mặt lưu học sinh nhân dịp tết cổ truyền của Lào, Campuchia.

Nhờ nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên, gần 50 năm qua, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã giúp hai nước Lào và Campuchia đào tạo được 762 bác sĩ, trong đó có 310 bác sĩ của Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào và 452 bác sĩ của Vương quốc Campuchia. Riêng năm 2017 có 5 bác sĩ Lào và 26 bác sĩ Campuchia đã tốt nghiệp ra trường về nước nhận công tác. Qua đánh giá, các thế hệ bác sĩ Lào, Campuchia được đào tạo tại Trường đã có đóng góp lớn vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân hai nước bạn. Nhiều bác sĩ tiếp tục phấn đấu, theo học các chương trình sau đại học tại Trường và có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, nhiều người giữ cương vị, trọng trách lớn trong và ngoài ngành y tế của hai nước bạn. Đặc biệt, các lưu học sinh, bác sĩ được đào tạo tại Trường là những nhân tố tích cực tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra cộng đồng và đóng góp tích cực trong việc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia.

LLVT HUYỆN ĐÔNG HUNG

Thi đua quyết thắng gắn với làm theo lời Bác

Phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) huyện Đông Hưng giai đoạn 2012 - 2017 đã gắn kết chặt chẽ với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó có nhiều mô hình hay, việc làm thiết thực trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng địa phương.

Đến các xã Đông Phú, Chương Dương, Nguyễn Xá, Hợp Tiến của huyện Đông Hưng, hỏi người dân về những công trình nông thôn mới thăm tình quân dân ai cũng nhớ những ngày bộ đội địa phương về cùng dân làm đường, xây nhà văn hóa... Ngoài ủng hộ ngày lương, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện còn tích cực ủng hộ ngày công xây dựng nhiều công trình phục vụ dân sinh và xây dựng nông thôn mới. Trung tá Đào Hồng Dương, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện chia sẻ: 5 năm qua, đơn vị đã phát động LLVT huyện quyết tâm góp, ủng hộ trên 120 triệu đồng, hàng nghìn ngày công lao động, hiến hàng trăm mét vuông đất để xây dựng hạ tầng nông thôn mới. Ngoài ra, đơn vị còn làm tốt công tác phụng dưỡng 2 mẹ Việt Nam anh hùng và đỡ đầu 2 học sinh nghèo... Chúng tôi coi đây là những việc làm thiết thực nhất, cụ thể nhất để mang lại những điều tốt đẹp nhất cho nhân dân theo tư tưởng trọng dân, gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT huyện đã tham gia hàng trăm ngày công giúp dân thu hoạch lúa mùa, khắc phục hậu quả bão, lụt.

Có những việc làm thiết thực hưởng về cộng đồng như vậy xuất phát từ ý tưởng xây dựng mô hình "Hôm tiết kiệm học tập và làm theo gương Bác". Mô hình hoạt động đến nay được 3 năm, mỗi năm đơn vị tiết kiệm được gần 10 triệu đồng để làm việc nghĩa. Từ những hành động nhỏ ấy đã góp phần thúc đẩy phong trào TĐQT của LLVT huyện lan tỏa, "thấm" vào nhận thức của từng cán bộ, chiến sĩ. Việc học tập và làm theo gương Bác còn thể hiện rõ nét trong thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Thời gian qua, LLVT huyện

đã phối hợp xây dựng 9 nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách với số tiền 540 triệu đồng; phối hợp thực hiện hiệu quả, chính xác, kịp thời các quyết định số 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ cho 19.526 đối tượng với số tiền chi trả trên 76 tỷ đồng. Để phong trào TĐQT hiệu quả, thực chất, đi vào chiều sâu, Ban CHQS huyện đã tập trung đột phá vào các nhiệm vụ trọng tâm. Trong huấn luyện, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phát động phong trào "Huấn luyện giỏi, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao" gắn với phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. LLVT huyện đã đầu tư hàng nghìn ngày công xây dựng, tu sửa, nâng cấp, làm mới mô hình học cụ, thao trường, bãi tập. Quá trình huấn luyện luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tinh hình thực tế của đơn vị, sát với thực tế chiến đấu và vũ khí trang bị hiện có. 5 năm qua, LLVT huyện luôn hoàn thành tốt nội dung, chương trình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng với xây dựng nông thôn mới, chất lượng huấn luyện từng bước được nâng lên; tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức luôn giành thứ hạng cao.

Cùng với đó, Ban CHQS huyện còn tập trung nâng cao vai trò và khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp về tăng cường công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Từ năm 2012 đến nay, LLVT huyện đã tham mưu phối hợp tổ chức 11 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 1.900 cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở; phối hợp với các

trường THPT trên địa bàn phổ cập kiến thức quân sự, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự cho trên 15.000 lượt học sinh; tổ chức học tập các chuyên đề giáo dục chính trị theo quy định cho gần 17.000 lượt cán bộ, chiến sĩ đơn vị, học sinh, sinh viên. Trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tập trung đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, lễ tiết, tác phong của mỗi cán bộ, đảng viên; đồng thời, duy trì nền nếp chế độ sinh hoạt "Tự soi, tự sửa" để quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Hàng năm, đơn vị kết hợp đánh giá tổ chức đảng, đảng viên, nhận xét cán bộ, đảng viên thực chất, không bao che, giấu khuyết điểm, qua đó góp phần phát huy dân chủ, nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, bảo đảm sự đoàn kết, thống nhất trong toàn đơn vị.

Thượng tá Đặng Văn Dũng, Chính trị viên Ban CHQS huyện Đông Hưng cho biết: Cấp ủy, chỉ huy tăng cường công tác quản lý bộ đội, quản lý thời gian cá nhân làm việc và nơi cư trú nhằm kịp thời chấn chỉnh, ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm kỷ luật. Thông qua đó, từng cấp ủy, chỉ huy có biện pháp quản lý, giáo dục, kịp thời uốn nắn những quân nhân còn yếu, trách nhiệm còn hạn chế. Nhờ đó, trong những năm qua, 100% cán bộ, đảng viên đã chấp hành nghiêm mệnh lệnh của người chỉ huy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có trên 85% hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2016, Đảng bộ Quân sự huyện đạt trong sạch, vững mạnh.

TẮT ĐẠT



Lực lượng vũ trang huyện Đông Hưng tham gia diễn tập khu vực phòng thủ.

<p>PGS, TS Nguyễn Quốc Tiến Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Quản lý lưu học sinh Trường Đại học Y Dược Thái Bình</p>  <p>Những năm gần đây, số lượng lưu học sinh Lào, Campuchia của Trường tăng cao, cơ sở vật chất của Trường chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt cần thiết của lưu học sinh. Tôi rất mong Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh quan tâm, tạo điều kiện sớm xây dựng thêm 1 khu ký túc xá cho Trường để thu hút lưu học sinh, góp phần làm tốt công tác hợp tác đào tạo quốc tế và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa các quốc gia.</p>	<p>Anh Horn Sop Horn Trưởng đoàn lưu học sinh Campuchia tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình</p>  <p>Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng các thầy cô giáo, bạn bè Việt Nam luôn ưu tiên để lưu học sinh có điều kiện học tập, sinh hoạt tốt nhất, tôi rất cảm động trước tình cảm chân thành này. Ngoài học kiến thức chuyên môn, tôi còn được học hỏi thêm nhiều điều thú vị về lịch sử, văn hóa, phong tục truyền thống của đất nước Việt Nam. Đây là cơ hội để thế hệ trẻ chúng tôi hiểu, gần gũi, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Campuchia.</p>	<p>Chị Lienessone Vilaimeng Lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình</p>  <p>Tôi nhận thấy kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Bình khá phát triển nhưng vẫn lưu giữ được nhiều công trình văn hóa, lịch sử độc đáo. Tôi rất ấn tượng với tinh thần mến khách, gần gũi của người Thái Bình nói riêng và người Việt Nam nói chung. Tôi sắp hoàn thành chương trình học, sắp phải xa các thầy cô giáo, bạn bè, người dân Thái Bình, tôi sẽ nhớ mãi nơi này.</p>
---	--	---

QUỲNH PHỤ

Kết nối đam mê, chia sẻ yêu thương

Không chỉ có niềm đam mê với dòng xe Exciter, những thành viên trong câu lạc bộ (CLB) xe Exciter Quỳnh Phụ còn hăng say với những chương trình tình nguyện vì an sinh xã hội.

Thành lập tháng 4/2014, CLB xe Exciter Quỳnh Phụ quy tụ được nhiều thành viên là những người có cùng niềm đam mê, sở thích về xe Exciter đến với nhau từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mặc dù các thành viên đều yêu xe và tốc độ nhưng vấn đề an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Chủ trương của CLB là giữ gìn văn hóa giao thông, không đua xe trái phép, không mặc tề nạn xã hội. Anh Phạm Xuân Dũng, chủ nhiệm CLB chia sẻ: Ban đầu nhiều người có nghĩ CLB được thành lập chủ yếu là để "ăn chơi" hay chỉ là để đi chơi của những kẻ rảnh rỗi nhưng thực tế không phải như vậy. Ngoài các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm về thú chơi

xe Exciter, CLB còn tích cực thực hiện các hoạt động từ thiện vì cộng đồng. Trong những năm qua, CLB đã tặng 320 suất quà cho đối tượng chính sách; tặng quà và tiền mặt trị giá 2 triệu đồng cho thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Thụy Chính (Thái Thụy); tặng trên 1.000 quyển vở, 200 bộ quần áo và đồ chơi cho các em thiếu nhi; tặng 50kg gạo cho đối tượng chính sách xã An Khê (Quỳnh Phụ). Bên cạnh đó, CLB hỗ trợ kinh phí cùng CLB xe Exciter miền Bắc xây 1 ngôi nhà nhân ái cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Bắc Giang. Ngoài ra, mỗi khi biết thông tin về những hoàn cảnh khó khăn, các thành viên lại lên diễn đàn

của CLB trên facebook kêu gọi quyên góp và đến tận nơi để trao quà. Bà Đoàn Thị Diên, xã Quỳnh Nguyên (Quỳnh Phụ) phần khởi khi nhận được quà của CLB, bà cho biết: Sự trợ giúp của các bạn trẻ trong CLB xe Exciter Quỳnh Phụ đã động viên, chia sẻ với những hy sinh, mất mát, những khó khăn của các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Điều đáng quý không chỉ ở giá trị vật chất mà còn ở tấm lòng, tình cảm, tinh thần của những người trẻ tuổi. Anh Nguyễn Tuấn Anh, thôn Bắc Sơn, xã Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ), thành viên CLB cho biết: Các thành viên tham gia hoạt động thiện nguyện luôn đặt ra phương châm "Sống là cho đi,

đâu chỉ nhận riêng mình" nên mỗi người đều cố gắng hết sức để đem đến niềm vui nho nhỏ cho những người có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, mong họ có thêm động lực để vượt qua hoàn cảnh. Vì vậy, dù đi làm từ thiện có xa và khó khăn thế nào thì trong mỗi chuyến đi đều là những thành viên trong CLB đều có mặt đầy đủ. Với mỗi người, mỗi chuyến đi đều là một trải nghiệm sống. Để gây quỹ hoạt động, các thành viên đã tự nguyện đóng góp tiền, mức đóng tùy theo điều kiện của mỗi người. Anh Lê Minh Nghĩa, phó chủ nhiệm CLB chia sẻ: Các thành viên trong CLB mỗi người một nghề nghiệp, có cả sinh viên, công nhân, người làm

tự do, thậm chí có người tuy đi xuất khẩu lao động nhưng vẫn ủng hộ kinh phí cho các chương trình từ thiện của CLB. Thời gian học tập, làm việc của các thành viên thường khác nhau, ai cũng tất bật lo cho cuộc sống riêng nhưng đều cố gắng tham gia hoạt động thiện nguyện vào cuối tuần, dịp lễ, tết... Các hoạt động đó giúp mỗi thành viên có sự chuyển biến tích cực trong bản thân, như biết sống chậm lại để hiểu mọi người và những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Từ những trải nghiệm đó, mỗi người cũng tự biết quý trọng cuộc sống của mình hơn. Ngoài việc làm từ thiện, các thành viên CLB còn kêu gọi mọi người tham gia giao thông lành mạnh. Để làm gương, trong mỗi chuyến đi của mình, các thành viên bảo nhau chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ như đội mũ bảo hiểm khi lái xe, không phóng nhanh vượt ẩu, không đi hàng hai hàng ba, không lái xe khi đã uống rượu, bia...

cho biết: Số lượng thành viên CLB xe Exciter Quỳnh Phụ tuy không nhiều nhưng hoạt động rất hiệu quả. Mỗi khi cần sự hỗ trợ về kinh phí, nhân lực của CLB để tổ chức các hoạt động, các thành viên CLB đều nhiệt tình tham gia

với tinh thần trách nhiệm cao. Mong rằng CLB sẽ thu hút ngày càng nhiều các bạn trẻ tham gia, không chỉ vì niềm đam mê xe mà còn vì mục đích hướng đến cộng đồng.

PHƯƠNG CHI



Câu lạc bộ Exciter Quỳnh Phụ tặng quà học sinh xã Quỳnh Nguyên.